



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษฐกิจ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษฐกิจ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๒ ตามแผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก จำนวน ๘๐,๐๐๐ กล้า ตามรายละเอียดแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีอาชีพประกอบการขายกล้าไม้ที่สอบราคาดังกล่าว
- (๒) ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- (๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- (๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลปามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๘๙-๔๐๘๒ ในวัน
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอนุพันธ์ ทรัพย์นิเทศา)

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้